
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๑ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

 
 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายปดิพัทธ์  
สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทน 
ราษฎร คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม และได้ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
เชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้ง 

๑. นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร 
๒. นายปดิพัทธ์  สันติภาดา เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง 
๓. นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
 

 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไป
ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๒ คน  
คือ 
  ๑) นายอนุชา  บูรพชัยศรี ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที ่๑๔  
พรรครวมไทยสร้างชาติ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทน นายพีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค ซึ่งขอลาออก 
จากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 ๒) นายสุเทพ  อู่อ้น ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ ๔๐  
พรรคก้าวไกล เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทน นางสาวณธีภัสร์  กุลเศรษฐสิทธิ์ ซึ่งต้องคำพิพากษา 
ของศาลอาญามีนบุรี และคดีได้ถึงที่สุดแล้ว เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง  
ตามมาตรา ๑๐๑ (๑๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้ง 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีท่ี ๑ 
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งท่ีหนึ่ง) 

วันพุธที ่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

 



๒ 
 

 ๒. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไป

ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งท่ีว่าง คือ นายฐากร  

ตัณฑสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ ๒ พรรคไทยสร้างไทย เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร แทน คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์ ซึ่งขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามมาตรา 

๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 ที่ประชุมรับทราบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวนำ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวนำ 

นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งยังไม่ได้ปฏิญาณตน นายอนุชา  บูรพชัยศรี  นายสุเทพ   

อู่อ้น และนายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้ จำนวน ๕๐๐ คน 

 ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวต่อที่ประชุม ความว่า ผมและรองประธานสภา

ผู้แทนราษฎรทั้งสอง จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางอย่างเต็มความสามารถเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

เกียรติและศักดิ์ศรีของรัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎร และขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่าน

เพ่ือประชาชนและประเทศชาติ 

 ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎร

อนุญาตให้มีการถ่ายทอดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๘ วรรคสอง ตลอดวาระของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  

ชุดที่ ๒๖ และอนุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์นำสัญญาณการออกอากาศดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่านช่องทางของ

กรมประชาสัมพันธ์ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืน ๆ ตามลำดับ 

คือ 

 ๑. กำหนดวันและเวลาการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ในระเบียบวาระท่ี ๗.๑) 

 ที่ประชุมได้มีมติให้มีการประชุมสัปดาห์ละ ๒ วัน คือ ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี เริ่มประชุม

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป 

 ๒. กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ตามมาตรา ๑๒๑ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย (ในระเบียบวาระท่ี ๗.๒) 

 ที่ประชุมได้มีมติกำหนดให้วันที่ ๑๒ ธันวาคม เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ 



๓ 
 

 
 

 ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติด่วน เรื่อง สะพานยกระดับถนนอ่อนนุช - ลาดกระบังถล่ม เพื่อส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ ซึ่ง นางสาวธีรรัตน์  สำเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอด้วยวาจา เพ่ือให้สภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วน ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ ๕๔ (๑) ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำญัตติทำนองเดียวกันอีก ๑ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณา 
รวมกันไป คือ ญัตติด่วน เรื่อง สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาสะพานถล่ม กรณีสะพานยกระดับ 
ถนนอ่อนนุช - ลาดกระบัง เพื่อส่งให้รัฐบาลเร่งดำเนินการ ซึ่ง นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ  สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
 เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง ๒ ฉบับ ได้แถลงเหตุผล ทีละฉบับ โดยสรุปคือ จากเหตุการณ์สะพานยกระดับ 
ถนนอ่อนนุช - ลาดกระบังถล่มครั้งนี้ มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้น ๒ ราย และมีผู้บาดเจ็บมากกว่า  ๑๐ กว่าราย  
ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของเหตุการณ์ได้ แต่จากการคาดการณ์ว่าเนื่องจากตัวโครงสร้างอาคารที่มีการรับน้ำหนัก 
ไม่เพียงพอจึงทำให้เกิดการถล่ม โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช - ลาดกระบังนี้เป็นการดูแลของ
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร มีการเริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กำหนดสิ้นสุดสัญญา 
ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูงถึง ๑.๖ พันล้านกว่าบาท  ลักษณะของงาน 
โดยภาพรวม เป็นสะพานยาวประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร ขนาด ๔ ช่องจราจร เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีงาน
อ่ืน ๆ เช่น งานปรับปรุงสะพานข้ามคลองหนองปรือ มีงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ มีงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า  
และแสงสว่าง ภายหลังจากเหตุการณ์นี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดเจ้าหน้าที่ลงไปพูดคุย ให้ความรู้ รวมถึง
สร้างความเข้าใจในด้านจิตใจให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาในจุดเกิดเหตุ  มีตึกแถวอาคารพาณิชย์ได้รับ 
ความเสียหายควรหาแนวทางที่จะช่วยเหลือหรือเยียวยาอย่างสมเหตุสมผล และขอให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
ในพ้ืนที่ลาดกระบังเป็นครั้งสุดท้ายที่จะสร้างความสูญเสียให้กับประชาชน ขอให้ทุกหน่วยงานได้เร่งให้ความสำคัญ  
และทำงานกันอย่างเต็มกำลังก่อนที่จะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นนี้เกิดขึ้นอีก  การที่สะพานถล่มครั้งนี้เกิดขึ้น
เพราะว่าเกิดความผิดพลาด ไม่ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ควรมีผู้รับผิดชอบและต้องเรียนรู้
จากเหตุการณ์นี้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต รวมถึงให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมส่งไปให้รัฐบาล
ดำเนินการ คือ ๑. ให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเก็บรวบรวมหลักฐาน ๒. ดำเนินการตรวจสอบ
เรื่องการใช้ผู้รับเหมาช่วง ว่าคนที่เข้ามาประมูลได้ต้องมีผลงาน ต้องมีความน่าเชื่อถือพอ ต้องมีฝีมือพอ ต้องมี
วิศวกรพอ ต้องมีทุนทรัพย์พอหรือไม่ ๓. ให้กรุงเทพมหานครชี้แจงเรื่องการเปลี่ยนแบบหลังการประมูล  
และ ๔. ชี้แจงเรื่องของความเข้มงวดในการควบคุมงานก่อสร้าง  
 สมาชิกฯ อภิปรายในประเด็นการเร่งรัดตรวจสอบ การหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอให้ 
มีการขยายผลการตรวจสอบการก่อสร้างสะพานแห่งอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครด้วย รวมถึงสะพานมีอายุ
การใช้งานยาวนานเพ่ือป้องกันเหตุสะพานพังถล่ม ประเด็นการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชน 
โดยขอให้เร่งรัดบริษัทประกันภัยและผู้รับเหมาจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว 
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ได้รับบาดเจ็บ ผู้เสียหายในทรัพย์สิน ขอให้รัฐบาลและ

ระเบียบวาระเรื่องด่วน 



๔ 
 

กรุงเทพมหานครคำนึงว่าในการทำงานก่อสร้างสะพานต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ต้องทำงานตามมาตรฐาน 
จากนั้น รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติ 
ทั้ง ๒ ฉบับ ให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๒ นาฬิกา 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

กลุ่มงานรายงานการประชุม 
สำนักรายงานการประชุมและชวเลข 


